



63ปี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
Education-is-Growth

ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

SWU WEEKLY



ความสุขของการเรียนพลศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556

ปีที่ 7 ฉบับที่ 286

<http://swu.ac.th>

เจาะลึก ผู้บริหาร มศว ดูงานการศึกษาในสหรัฐฯ พบ “ครู” คือหัวใจทำให้เด็กเก่ง



สหรัฐอเมริกา"เป็นประเทศใหญ่ และเป็นผู้นำของโลกในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่มีสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกตั้งอยู่จำนวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, มหาวิทยาลัยคอร์เนล, มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เป็นต้น และด้วยความที่สหรัฐฯใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากรัสเซีย และแคนาดา มีประชากรหลายเชื้อชาติมากกว่า 3 แสนล้านคนอาศัยอยู่

จึงไม่น่าแปลกใจที่ระบบการบริหารจัดการในหลายๆ ด้าน จะมีความแตกต่างไปตามบริบท (อ่านต่อหน้า 2)

"ธาตุแท้" ผลงานออกแบบสื่อสารนิพนธ์ นิสิต มศว

ดร.ระวีวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานธาตุแท้ {สะท้อนตัวตน แสดงผลทดลองทางความคิด} นิทรรศการแสดงผลงานโครงการออกแบบสื่อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 นิสิตชั้นปี 4 เอกออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลาน EDEN ZONE ชั้น 2 ศูนย์การค้า CENTRAL WORLD ซึ่งมีผลงานโครงการออกแบบศิลปะสื่อสารรูปแบบต่างๆ รวม 36 ผลงาน เช่น โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบการเรียนรู้ในสวนสำหรับเด็กประถมของสำนักพิมพ์ก้อนเมฆ โครงการออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อผสม เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดีต่อสตรีไทย สำหรับนิตยสาร CHEEZE MAGAZINE (LADY) SEPTEMBER ISSUE 2013 โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบโบราณอุบาย สำหรับสำนักพิมพ์ LET'S Comic โครงการออกแบบสิ่งพิมพ์แสดง collection spring - summer 2013 ของแบรนด์ THAMADALITA โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบเรื่องกาแฟ สำหรับสำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด โครงการออกแบบชุดตัวอักษรภาษาไทยภายใต้รูปแบบสุภาพชิตไทย ให้พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิวเซียมสยาม โครงการออกแบบหนังสือชุด "สวีตี อาเซียน" สำหรับเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น ของสำนักพิมพ์ก้อนเมฆ โครงการออกแบบภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลงธรรมะสอนใจ ภายใต้องค์กรเสถียรธรรมสถาน โครงการออกแบบลวดลายลงบนอุปกรณ์ตกแต่ง Scrapbook โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายผ้าปัก ของชาวเขาทั้ง 6 เผ่าในประเทศไทย ให้กับแบรนด์ Keng โครงการออกแบบพอนต์คอมพิวเตอร์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแหล่งท่องเที่ยวไทย โครงการออกแบบหนังสือภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวผ่านทางความหมายของแต่ละโทนสี โครงการออกแบบลายกราฟิกบนเสื้อยืดคอนเซ็ป "นักรบในวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์" ให้กับทางร้าน US AND THEM โครงการออกแบบลวดลายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ใน



ค่าย GTH สำหรับผลิตภัณฑ์ GTH Store โครงการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวสำหรับประชาสัมพันธ์รถจักรยานยนต์ Stella สำหรับผู้บริโภคของร้านตัวแทนจำหน่ายไทยเจริญเวสป่า โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบสอนศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมหุ่นมือ สำหรับเด็กอนุบาลของสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เครื่องสำอาง ARTY เป็นต้น "ธาตุแท้" เป็นคำที่สามารถตีความหมายได้ 2 ทาง แต่ก็มี ความเหมือนกัน 1. ธาตุแท้ (Nature) หมายถึง อุปนิสัยใจคอ หรือเอกลักษณ์ของบุคคล 2. ธาตุแท้ (Element) หมายถึง สารบริสุทธิ์ ที่ประกอบจากอะตอมเพียงชนิดเดียว มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง โดยเปรียบนักออกแบบ (นักทดลอง) เป็นธาตุที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีวิถีทาง มีแนวความคิด รวมถึงการแก้ปัญหาในแบบของตัวเอง ซึ่งแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไป ทำให้เกิดผลงานที่มีแนวทางของตัวเองอย่างชัดเจน นอกจากนั้นแล้วเมื่อธาตุต่างๆสร้างพันธะ หรือมารวมตัวกัน ก็ทำให้เกิดสารประกอบหรือผลงานออกแบบใหม่ๆ อย่างมากมาย



▲ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคนใหม่สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์นโยบายและสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

เจาะลึก ผู้บริหาร มศว

• บุญจมาศ เกกนิชะ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
ฉบับวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 23

และความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่แม้จะเป็นมหาอำนาจของโลกก็ยังมีปัญหาในเรื่องของโอกาส และความเท่าเทียมเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

เมื่อเร็วๆ นี้ มีโอกาสบินลัดฟ้าติดตามคณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีพร้อมด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ในสังกัดทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 2.โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 3.โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 4.โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ และ 5.โรงเรียนสาธิต การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ จ.เชียงใหม่ ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาใน 2 เมืองสำคัญ อย่างฮุสตัน (Houston) และซานฟรานซิสโก (San Francisco) เพื่อศึกษาระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงระบบการบ่มเพาะครูเก่ง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอน

โดยครั้งนี้คณะเลือกไปดูงานโรงเรียนในเครือ Kipp 2 แห่ง คือ Kipp Sharp และ Kipp Explore ซึ่งถือเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กยากจนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ขณะเดียวกันยังได้ไปดูโรงเรียนชั้นนำที่บ่มเพาะเด็กหัวกะทิอย่าง Kinkaid Lower school โรงเรียนขยายโอกาสอย่าง Neighborhood Centers รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

เริ่มจากโรงเรียนในเครือ Kipp คือ Kipp Sharp และ Kipp Explore โดยทั้ง 2 โรงเรียนเปิดสอนในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ตั้งอยู่ในเมืองฮุสตัน ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวสเปน ดังนั้น การเรียนการสอนจึงเน้นทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาสเปนเป็นหลัก ขณะเดียวกันยังเน้นเนื้อหาสำคัญอย่าง คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการเขียน

ภาพที่เห็นได้ชัดเด่นจากทั้ง 2 โรงเรียนคือ ความมีชีวิตชีวา กล้าแสดงออก แต่เป็นไปด้วยความสุภาพเรียบร้อยของเด็ก เมื่อตุลิกลงไปยังพบความจริงที่ชัดเจนอีกว่า "ครู" คือหัวใจสำคัญที่ทำให้เด็กเก่ง และกล้าแสดงออก หลักใหญ่อยู่ที่เทคนิควิธีการสอนของครูที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียน ด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สามารถหาได้จากรอบตัว โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนัก

การจัดการศึกษาของที่นี่ไม่ได้เน้นที่หน้าตา รูปแบบ แต่เน้นที่ตัวสาระเนื้อหาจริงๆ มีการกำหนดเป้าหมาย ค่านิยม และกระบวนการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ค่านิยมของโรงเรียน Kipp Explore คือ BRIGHT ซึ่งขยายความมาจาก B คือ Believe, R คือ Reach, I คือ Imagine, G คือ Give, H คือ Honour และ T คือ Treat โดยเป้าหมาย และกระบวนการเหล่านี้จะถูกนำไปติดไว้ทุกจุดของโรงเรียน ตั้งแต่ประตูทางเข้า ห้องเรียน ห้องอาหาร ทางเดิน เพื่อให้เด็กได้เกิดการซึมซับ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู จะมีความเชื่อมโยงกับค่านิยมของโรงเรียนที่กำหนดไว้ด้วย

เมื่อเข้าไปสังเกตการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างใกล้ชิดแล้ว จะเห็นว่ากิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะกระตุ้นจินตนาการของเด็ก โดยมีครูเป็นหัวใจสำคัญ ดังนั้น ครูของที่นี่จึงต้องทำงานค่อนข้างหนัก เพราะจะต้องตื่นตัว คึกคักอยู่ตลอดเวลา ส่วนบรรยากาศในห้องเรียนก็เอื้อต่อการเติมแต่งจินตนาการ ความคิดของนักเรียน จนแทบจะไม่น่าเชื่อว่าทั้ง 2 แห่ง เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กยากจนของที่นี่

ขณะที่ในโรงเรียน Kinkaid Lower school ซึ่งถือเป็นโรงเรียนของเด็กที่มาจากรอบครัวที่มีฐานะพอสมควร แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ จะกำหนดพันธกิจของโรงเรียนที่จะต้องเน้นใน 3 เรื่องหลัก คือ ความเป็นเลิศทางการศึกษา พฤติกรรมของนักเรียน และการค้นหาคำศัพท์และพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยที่นี้มองว่าเรื่องการศึกษา ไม่จำเป็นต้องเน้นเนื้อหาสาระวิชาการเสมอไป แต่การศึกษาหมายถึง กีฬา ดนตรี ศิลปะ ที่จะต้องผสมผสานกันอย่างลงตัว

ผศ. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ได้โฟกัสของทวีปนี้ อธิบายภาพรวมของการจัดการศึกษาในสหรัฐไว้อย่างน่าสนใจว่า สหรัฐมีนักเรียนทั้งหมด 53 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 6 ของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศ โดยที่นี้แบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่มคือโรงเรียนของรัฐบาล มีนักเรียนในสังกัดถึง 88% ของเด็กทั่วประเทศ โรงเรียนที่อยู่ในเครือของศาสนาต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มโรมันคาทอลิก 10% ที่เหลือ 1-2% เป็นโรงเรียนเอกชน สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มโรงเรียน Kipp ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนรัฐบาล แต่มี "กฎบัตร" เป็นของตนเอง โดยกลุ่มนี้จะเรียกว่า Charter School ที่รัฐจะเปิดโอกาสให้ใครก็ตามที่มีความสนใจในการจัดการศึกษา เสนอโครงการเพื่อเปิดโรงเรียน แต่ขอไม่ใช้กฎระเบียบตามแบบโรงเรียนรัฐได้ ทำให้โรงเรียนมีอิสระในการจัดหลักสูตรตามต้องการ แต่จะต้องถูกรัฐประเมินว่าสามารถจัดการศึกษาได้ดีหรือไม่ จุดเด่นคือ ทำให้โรงเรียนสังกัดรัฐอื่นๆ เกิดการตื่นตัว และพัฒนาการแข่งขันในการจัดการศึกษามากขึ้น อีกประเด็นที่เห็นชัดคือ โรงเรียนนี้จะใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาน้อยมาก แต่กลับจัดการศึกษาได้มีคุณภาพ

"สิ่งที่ Kipp ทำให้เห็นคือ เด็กมีกิจกรรมยามว่างที่เยอะมาก ซึ่งขัดกับความเชื่อของไทยที่มักบอกว่า เด็กชนเป็นเด็กฉลาด โดยโรงเรียนสาธิต มศว อยากพัฒนาให้เด็กเป็นแบบนี้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่วิธีการสอนของครูที่จะไม่พูดอะไรในเชิงลบ เช่น ครูจะไม่พูดว่าหยุดพูด หรือหยุดชน แต่จะใช้วิธีมองตาครูสอนให้เด็กรู้จักการให้เกียรติโรงเรียน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน"

สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนของที่นี่กับบ้านเรานั้น อธิการบดี มศว มองว่า "อเมริกา และไทยมีปัญหาเดียวกันคือ มีจำนวนเด็กมาก แต่มีครู และงบประมาณไม่พอ จุดต่างที่เห็นชัดคือ ครูที่นี่ทำงานหนักมากกว่าของไทย ครูที่นี่ต้องตื่นตัวหาคำถึงโรงเรียนก่อนเจตน์โมงเช้า ไม่ออกจากโรงเรียนก่อนห้าโมงเย็น ใช้เวลาทั้งหมดเพื่อเตรียมการสอน โดยครูจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวม

ถึงมีระบบพี่เลี้ยงที่คอยดูแล และประเมินการเรียนการสอนของครู ทำให้ครูเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการสอนของตนเอง"

แต่หากจะมองในเรื่องของรายได้แล้ว ครูที่นี่ก็ถือว่ามียาได้น้อยกว่าอาชีพอื่นๆ ดังนั้นเงินเดือนจึงอาจจะไม่ใช่ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ครูตั้งใจสอน สิ่งที่จะต้องปรับคือ กระบวนการพัฒนา และบ่มเพาะครูของไทย ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คงต้องมองภาพรวมในการแก้ปัญหา ไม่ใช่มองเฉพาะว่าครูเงินเดือนน้อย ครูมีหนี้สินเยอะ แล้วไปเพิ่มเงินเดือนให้ครูเท่านั้น แต่อาจจะต้องดึงความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมการจัดการศึกษาให้มากขึ้น เช่น อเมริกาจัดโครงการ Teach for America ที่ทำให้คนเก่ง ได้ค้นหาตัวเองที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้เรียนในวิชาชีวเคมีสามารถเข้าอบรม เข้าไปสอนในโรงเรียน และสามารถใช้ประสบการณ์ดังกล่าวไปเรียนต่อปริญญาโทได้ โดยไม่จำกัดว่า จะต้องเรียนในสาขาทางการศึกษาเท่านั้น ตรงนี้สามารถดึงคนเก่งที่ไม่เคยคิดจะเป็นครูให้มาเป็นครูได้พอสมควร น่าสนใจว่าถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ที่ซับซ้อนมากๆ จะต้องดึงความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ที่จะต้องมีความเชื่อมโยงกัน

ด้านนางประพันธ์ศิริ สุสุวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว อธิบายถึงระบบการเรียนการสอน หลังจากได้ดูงานของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดว่า จากการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Teacher Learning พบว่าระบบการสอนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ Child-Centered ใช้ได้เฉพาะบางโอกาส การสอนจริงๆ ต้องใช้ Teacher-Centered หรือให้ครูเป็นศูนย์กลางไปพร้อมๆ กันด้วย โดย Child-Centered ควรจะใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง แต่ในเรื่องของวิธีการสอน หรือเรื่องทางวิชาการจะต้องใช้ Teacher Center ควบคุม ทำให้เกิดการเรียนรู้ ดังนั้น ครูที่ดีจะต้องจัดสถานการณ์ และจะต้องรู้ว่าเรื่องนี้ต้องสอนอย่างไร ขณะเดียวกันยังได้ไปดูโรงเรียนอนุบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งกำลังก่อตั้งขึ้น โดยให้สิทธิลูกหลานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเรียน และที่นี่ยังเป็นห้องแล็บในการวิจัยเกี่ยวกับการสอนของนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งการสอนจะต่างกับโรงเรียนในเครือ Kipp ที่สอนโดยเน้นเรื่องภาษาและคณิตศาสตร์ แต่ที่นี่สอนเล่นอย่างเดียว เพราะพยายามจะวิจัยว่าการเล่นทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ โดยการเรียนรู้ลักษณะนี้ที่กำลังนิยมในประเทศแถบยุโรป ซึ่งขัดกับแนวทางที่ใช้ในประเทศสหรัฐ

ขณะนี้

"เท่าที่ดูการเรียนแบบนี้ เด็กจะเรียนอย่างมีความสุข มีชั่วโมงกิน ชั่วโมงเล่น ชั่วโมงดนตรี จะไม่มีคำว่าชั่วโมงเขียน ชั่วโมงอ่าน แต่สิ่งเหล่านี้จะสอดแทรกเข้าไปเล็กๆ น้อยๆ ในชั่วโมงต่างๆ ถือเป็นอีกแนวคิดหนึ่ง ดังนั้น ถ้าถามว่าการศึกษาในเมืองไทย ควรจะมีทิศทางเรียนการสอนอย่างไร ก็น่าจะต้องทำวิจัยเพื่อสรุปหาแนวทางที่เหมาะสม เพราะหากเราไปนำรูปแบบจากประเทศอื่นๆ มาทำตาม ก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมาะสมหรือไม่ เพราะในสหรัฐเองยังมีแนวคิดการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน" คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว กล่าว

ขณะเดียวกัน ยังพบว่าสหรัฐเองก็ประสบปัญหาขาดแคลนครูเช่นเดียวกับไทย แต่มีปัจจัยที่ต่างกัน โดยในสหรัฐมีคนที่มีสนใจเรียนครูน้อย ดังนั้น ต้องจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Teach for America เพื่อดึงคนเก่งมาเป็นครูโดยจัดอบรม ฝึกภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น และมุ่งใจโดยเปิดโอกาสให้ใช้ประสบการณ์ฝึกสอน เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้ทุกสาขา แต่ประเทศไทยมีคนสนใจ และเลือกเรียนครูจำนวนมาก แต่เมื่อเรียนจบไปแล้วกลับไม่มีอัตราบรรจุครู จำนวนครูเรียนน้อย เพราะรัฐบาลไม่ให้อัตราบรรจุครู กลายเป็นปัญหาขาด ขณะที่เด็กที่เข้าโครงการ Teach for America จำนวนมากไม่เลือกเป็นครูต่อ แต่ไปทำอาชีพอื่น

ดังนั้น กระบวนการผลิตครูต้องเริ่มจากใจรักจริงๆ มองว่าระบบการผลิตครูของไทยน่าจะดีกว่า อเมริกาพยายามทำโครงการ Teach for America เอาคนดีๆ เก่งๆ มาเป็นครู แต่ในที่สุดหลายๆ คนก็ไม่ได้เป็นครูต่อ โดยที่อเมริกาต้องทำแบบนี้เพราะขาดแคลนครู หรือมีคนเรียนด้านการศึกษาไม่เยอะ แต่ประเทศไทยไม่ใช่ เพราะไทยมีคนอยากเป็นครู แต่อัตราที่จะบรรจุครูกลับขาดแคลน เลยกบอกว่าขาดเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน

การได้ติดตามคณะผู้บริหาร มศว มาดูงานครั้งนี้ ถือเป็นเปิดโลกการศึกษาอีกมุมที่ทำให้รู้ว่าแม้แต่ในประเทศที่เจริญที่สุดอย่างอเมริกา ยังมีปัญหาการจัดการศึกษาที่หลากหลายนานัปการ และด้วยโอกาส ซึ่งแต่ละปัญหามีวิธีการแก้ไขในรูปแบบที่ต่างกันไป

ที่สำคัญความเหมาะสมไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรานำรูปแบบ หรือระบบที่ดีที่สุดของประเทศนั้น ประเทศนี้เข้ามาใช้ได้ทันที แต่ต้องย้อนกลับมามองที่ระบบ และบริบทแวดล้อมของบ้านเราเป็นสำคัญด้วย

เพราะสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศหนึ่ง อาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับอีกประเทศหนึ่งก็ได้...

President's facebook



ติดตามภารกิจ และร่วมแสดงความคิดเห็น
กับ อธิการบดี มศว ได้ทาง FANPAGE

Chalermpchai Boonyaleepun หรือทาง PRSWU



www.swu.ac.th



วันจันทร์ที่ 4 มี.ค.56

เช้า กล่าวเปิดงานและให้โอวาทนิสิต กศบ. 5 ปี ร่วมกับผู้บริหารคณะร่วมผลิตทั้ง 6 คณะ ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา และ ศิลปกรรมศาสตร์ นิสิตเข้าร่วมกว่า 500 คน ณ หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

บ่าย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงตัวชี้วัดสมศรอบสวี่ ครั้งนี้ประชุมเป็นครั้งที่สามแล้ว ได้มีโอกาสเสนอให้สมศรรับทราบความทุกใจและการเสียเวลาอย่างมากในการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจของสมศ แม้จะได้รับการยืนยันว่าเป็นกัลยาณมิตรและไม่ต้องการให้เป็นภาระของหน่วยงาน แต่ผมยืนยันว่าเป็นภาระและมีความไม่ชัดเจนของดัชนีที่ผู้ประเมินกันเองก็มีความเห็นต่างกัน จึงสมควรปรับปรุงดัชนีให้เหลือน้อยตัวที่ดีที่สุด ดัชนีชัดเจนไม่ต้องใช้ดุลพินิจหรือการอธิบายตีความของผู้ประเมิน ดัชนีวันนี้ที่เสร็จสิ้นไปหนึ่งตัวได้แก่การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภากาชาดบัณฑิตศึกษา โดยไม่มีการให้คะแนนเป็น 1-5 แต่มีเพียงผ่านหรือไม่ผ่าน ดัชนีก็ชัดเจนขึ้น เช่น มีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาเข้าประชุมมากกว่า 80% ส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เป็นต้น หวังว่าเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ ของสมศจะยังคงสาระสำคัญไว้ครบถ้วนครบถ้วนเพิ่มเติม



Nathawut Kaewsutha ขอขบพระคุณของท่านอธิการ "ให้ทราบความทุกใจและการเสียเวลาอย่างมากในการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจของ สมศ "



ไฟกับตะวัน ฟ้ายกับเหว ถูกต้องเลยที่เดียวครับท่าน ขอบตงนี้ที่สุดคือ "แม้จะได้รับการยืนยันว่าเป็นกัลยาณมิตรและไม่ต้องการให้เป็นภาระของหน่วยงาน แต่ผมยืนยันว่าเป็นภาระและมีความไม่ชัดเจนของดัชนีที่ผู้ประเมินกันเองก็มีความเห็นต่างกัน จึงสมควรปรับปรุงดัชนีให้เหลือน้อยตัวที่สุด "

วันอังคารที่ 5 มี.ค.56

เช้า ถ่ายภาพพร้อมกนิสิตคณะพลศึกษา หลังเสร็จการรับฟังความคิดเห็นและหรือเรื่องนิสิตจะเรียนที่ มศว องค์กรจะมีจุดอ่อนอย่างไร และนิสิตมีความกังวล เพื่อเสนอคณะพลศึกษาพิจารณาต่อไป



Poramate Sing-Sanga ขอขบพระคุณท่านอธิการบดี ที่เปิดโอกาสให้นิสิตภาควิชาพลศึกษา (กศ.บ.) เข้าเสนอความคิดเห็นและความไม่สบายใจเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่นิสิตจะได้รับในปีการศึกษา 2556 ด้วยความกัลยาณมิตร และกระผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่นิสิตแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผล ทั้งหมดทั้งหมดนั้นจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ต่อไปไม่มากนักน้อยครับ



Chalermpchai Boonyaleepun ยินดีครับ โดยเฉพาะการเสนอความคิดเห็นที่มีเหตุผลและมีความสุภาพเป็นอย่างยิ่ง ภูมิใจในตัวนิสิต มศว ทุกๆ คนมากครับ



Poramate Sing-Sanga ครับท่าน ผมและเพื่อนๆ ทุกคนมีความรักในวิชาชีพครู รักในตัวตนของ มศว รักความเป็นนิสิตพลศึกษาของ มศว ที่มีความยิ่งใหญ่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และพร้อมที่จะรับใช้ส่วนร่วมและสังคมด้วยศาสตร์ทางด้านกีฬาครับ

บ่าย ประชุมติดตามความคืบหน้า งาน SAC 2013 (งาน มศว วิชาการนานาชาติ) ซึ่งจะจัดวันที่ 1-2 เมษายน 2556 ที่ มศว ประสานมิตร มีอธิการบดีจากสหรัฐฯ จีนและเกาหลีใต้มาเป็นวิทยากร มีคณบดีจากสหรัฐฯ อังกฤษ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เยอรมันและมาเลเซียเข้าร่วมการบรรยายด้วย นอกจากนั้นในบ่ายวันที่ 2 เมษายน จะมีประชุมวิชาการรับใช้สังคมสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ เสวนาวิชาการ โดยมีคนต้นเรื่องได้แก่ครูเข้ม ครูขาว เจ้าของทีวีบูรพา และพิธีกรจากรายการคนค้นคนเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยครับ เข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

วันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 56

08.30 น. เปิดงานของนิสิตปี 4 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ชั้น 9-10 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร



9.00 -12.00 น. เปิดงานเสวนาทางการศึกษาเรื่อง "การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเด็กสู่ศตวรรษที่ 21" ณ มศว ประสานมิตร ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอาน ศ. นพ. วิจารย์ พานิช ท่านมีชัย วีระไวทยะ และ ดร.เบญจลักษณ์ น้าฟ้า รองเลขาฯ สพฐ.



บ่าย พุดคุยหารือร่วมกับท่านคณบดี หัวหน้าภาค พลศึกษาและตัวแทนนิสิต เพื่อหาแนวทางสรุปร่วมกัน สำหรับนิสิตปี 3 ปีการศึกษา 2556 หลังจากนั้นผู้บริหาร (คณะกรรมการประจำคณะ) จะไปหาข้อสรุปในระดับรายละเอียดต่อไป ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่กรุณารับฟังซึ่งกันและกันครับ



Nattagun PEswu ขอขบพระคุณท่านอธิการบดีครับ ที่ให้ความสำคัญและรับฟังความคิดเห็นของนิสิต

ค่ำ ร่วมงานแสดงความยินดีต่อท่านอาจารย์อารี สุทธิพันธ์ ที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ มีศิลปินแห่งชาติกรม ทศนาถุชลี อดิทธิดาอารี วิรุณ ตั้งเจริญ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทีมผู้บริหารปัจจุบัน



การแสดงในงานแสดงความยินดีต่อศิลปินแห่งชาติ อารี สุทธิพันธ์ ณ อาคาร 3 มศว ประสานมิตร



อาจารย์อาวุโส คณบดี และอาจารย์คณะศิลปกรรมร่วมกันรำไทยชุดประวัติศาสตร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่ออดีตอาจารย์อารี สุทธิพันธ์ หน้าอาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



การเตรียมสถานที่งานวันเชิดชูเกียรตินิสิต ซึ่งอธิการบดีและผู้บริหารให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก



วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 56 เป็นวันที่ทรงคุณค่ามากอีกหนึ่งในช่วงเช้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มอบโล่เกียรตินิยมให้กับกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์อาวุโสที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ (ดร.ชุมพล พรประภา ศ. (พิเศษ) อารี สุทธิพันธ์ การประชุมวันนี้ได้อนุมัติข้อบังคับจรรยาบรรณ การปรับแผนปฏิบัติการ 4 ปี บ่ายประชุมสรรหา ผอ.สำนักทดสอบฯ ตามด้วยพุดคุยหารือร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตคณะพลศึกษา



เย็น มี 2 งานที่สำคัญและมีคุณค่ามาก ได้แก่ งานแสดงความยินดีกับครู มศว ที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ (ครูอารี สุทธิพันธ์) และงานเชิดชูเกียรตินิสิตที่ดีและทำประโยชน์ด้านต่างๆ จำนวนหลายร้อยคน กว่าจะเสร็จงานก็เกือบสี่ทุ่ม น่าชื่นใจในทุกๆ งานของวันนี้ ปิดท้ายด้วยการเซ็นแฟ้มกลับบ้านเที่ยงคืนด้วยความสุขและอิ่มเอิบใจอย่างยิ่ง ขอขอบคุณชาว มศว ที่เคารพรักทุกท่านสำหรับทุกๆ สิ่งที่ท่านได้ลงมือทำเพื่อ มศว และส่วนรวม ขอขอบคุณมากจากใจจริงครับ

รับอาสาสมัคร ผู้แทนเครือข่ายศิษย์เก่า มศว ประจำกลุ่ม/จังหวัด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จะจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่าประจำจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า กับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มศว จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ร่วมเป็นอาสาสมัครผู้แทนเครือข่ายศิษย์เก่าประจำกลุ่ม/จังหวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 0-2260-9546 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 15357 ในวันและเวลาราชการ



ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธิทางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ และนิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นายชลันท์ เพ็งสุข เข้ารับรางวัลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555 และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556 โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

1.รางวัลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555 รางวัลระดับดีเด่น ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสในกึ่งด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี” โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธิทางกูร นายสมบัติ รักประทานพร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวรรณ สิทธิกรกุล และ ดร.ภัทธิน ศรีตุลยกุลย์

2.รางวัลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจแบบแถบสีสำหรับตรวจเชื้ออหิวาตกโรค Vibrio cholera 3 ชุด VCO1 VCO139 และ VCG” โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธิทางกูร นายชลันท์ เพ็งสุข

◀ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มศว ให้เกียรติร่วมงานเปิดนิทรรศการ กวีรูปธรรม จิตรกรรม ตั้งจำง (จำง แซ่ตั้ง) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอศิลป์ ๑23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประธานมีตรี โดยมี รศ.ดร.กัญญาดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาระบบ การศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยแขกรับเชิญ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินระดับประเทศ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งนิทรรศการฯ จะแสดงผลงานตั้งแต่วินิจฉัยจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2556

◀ รศ.ดร.เวทิน ปิยรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำนิสิตคณะ วิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใน การดำเนินโครงการเสริมสร้างและยกระดับ คุณธรรม จริยธรรม ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการวิศวะจิตอาสาเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าร่วมประชุมสามัญสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 ครั้งที่ 3 ณ ห้องสัมมนาศูนย์วิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

▲ Dr. Han C.W. Hsiao, Director, Center for International Academic Exchange, Asia University (AU) ประเทศไต้หวัน พร้อมคณะ เข้าพบ อาจารย์โสภณ จันทะคล้อย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อ เจริญความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 946 อาคาร สำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร

▲ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ ประกวดยวทูต คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคัดเลือก นิสิตชาย-หญิง ให้เป็นตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ยวทูตคณะ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร มศว

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี
http://www.facebook.com/chalermchai.boonyaleepun
E-mail : chalermchai@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15620

รศ.สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ค้นหาคำว่า “สุภา ปานเจริญ”
E-mail : supapan@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15009

รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยังเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
http://www.facebook.com/rith.watthanachaiyingcharoen
E-mail : rith@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15930

ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
http://www.facebook.com/pansiri.phansuwan
E-mail : pansiri@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15617

ผศ.นพ.วิชิต ลีละศิธร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
http://www.facebook.com/vichit.leelasithorn
E-mail : vichit@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15661

รศ.ดร.กัญญาดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : kunyada@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15600 ต่อ 108

อ.ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
http://www.facebook.com/aurapan.weerawong
E-mail : aurapanw@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15640

ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต
http://www.facebook.com/amompong.suthummaraksa
E-mail : amom@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15736

รศ.ดร.ชานวีย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้
http://www.facebook.com/chanwit.tiamboonprasert
E-mail : chanwit@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15204, 15354

ดร.พิศุทธิ์ จำเริญรอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
http://www.facebook.com/pesuit.jumreanruai
E-mail : iampesuit@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15738

ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดช ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
http://www.facebook.com/pathomthat.chiradeja
E-mail : pathomthat@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15660

ดร.วาสนา นามพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
http://www.facebook.com/wassana.namphong
E-mail : wassanan@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 21022 ต่อ 16

ชมรายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL
ทุกวัน เวลา 12.30-13.30 น.
www.facebook.com/swuchannel



ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ ได้ที่ www.youtube.com/prswu หรือ www.facebook.com/prswu หรือ twitter ที่ @prswunews และ สื่อสิ่งพิมพ์ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์ ทุกวันจันทร์) มศว บอกเล่าแก๊สปีบ (วารสารรายเดือน) ผ่าข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ prswunews@gmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15666 หรือ 15924